



# ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก

จัดทำโดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก <http://library.krirk.ac.th/> ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2556

ข่าวสารสำนักหอสมุด



ไม่ใช่เพียงลูกชิ้นมาตีปี๊บ เรื่องเงินกู้ยืมเรียน แต่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้ทำมาตลอดหลายปีแล้ว แต่ปีหลังๆ มาเริ่มดังแตก เพราะเบี้ยวหนี้ อื้อ ล่าสุดพบเบี้ยวสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จนต้องคลอดแนวทางเอาจริง หากค้างจ่ายหนี้ 5 ปี จะส่งชื่อเข้าเครดิตบูโร และไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับ

สถาบันการเงินใดๆ ได้เลย

**มหากาพย์ชกคาบเงินกู้ กยศ. ที่ยืดเยื้อมานาน คงจะหมดเวลาสนุกแล้วสิ...**

**ปล่อยจนเสียนิสัย ถึงเวลาเอาจริง !**

คงจะสุดๆ เต็มที่แล้ว กับกรณีบัณฑิตเบี้ยวหนี้ที่กลายเป็นมหากาพย์ กยศ. ต้องตามทวง และโทรขอร้องเบี้ยวหนี้กันทุกปี ยิ่งพอมาดูยอดหนี้ล่าสุดที่ทาง กยศ. เปิดให้ดู ก็ยิ่งพบความน่าตกใจเพราะมียอดค้างกว่า 1.485 ล้านราย เป็นวงเงินกู้ 136,237 ล้านบาท จากจำนวนผู้กู้ทั้งหมด 2.15 ล้านราย วงเงินกู้ 194,711 ล้านบาท ถือเป็นยอดเบี้ยวหนี้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงมาก

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ กยศ. ค่อยๆ ดังแตก และอาจต้องประสบกับปัญหาสภาพคล่องในอนาคต เพราะบัณฑิตที่กู้ยืมเงิน ไม่ผ่อนชำระคืน ในขณะที่ กยศ. ต้องปล่อยกู้ให้นักเรียนและนักศึกษารายเก่าจนกว่าสำเร็จการศึกษา ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ได้อีกจะมีจำนวนรายลดน้อยไปด้วยเพราะ กยศ. ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะปล่อยกู้ให้แก่ผู้กู้ได้ครบทุกราย

## กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

**สั่งแก้ปัญหาลูกหนี้ผิดนัด โดยมีแนวทางสรุปง่าย ๆ ดังนี้**

- กรณีที่ผู้กู้ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดนี้ค้างชำระเลย หากนำเงินมาชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมด หรือปิดบัญชี จะได้รับส่วนลดพิเศษ 3.5% จากยอดเงินคงเหลือ
- กรณีที่ ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระ นำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมด หรือปิดบัญชี จะได้รับการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยปรับลง 50% ซึ่งปัจจุบัน กยศ.คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี สำหรับลูกหนี้ปกติ แต่หากเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เกิน 12 เดือนจะคิดเบี้ยปรับ 18% ต่อปี
- กรณีที่ผู้กู้มีเงินไม่เพียงพอ แต่ขอกลับมาเป็นลูกหนี้ที่ดี กยศ.จะลดคิดอัตราดอกเบี้ยปรับตั้งแต่งวดที่ค้างชำระหนี้ เช่น ในปีนี้ ครอบคลุมกำหนดชำระหนี้ วันที่ 5 ก.ค. จนถึงปัจจุบัน ค้างชำระหนี้มาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก็จะไม่ถูกเรียกเบี้ยปรับในอัตราดอกเบี้ย 12% กรณีค้างไม่เกิน 12 เดือน ส่วนกรณีที่ค้างเกินกว่า 12 เดือนจะเสียดอกเบี้ยขึ้นเป็น 18% สำหรับมาตรการนี้ จะเปิดให้ผู้กู้สมัครใจเข้าแก้ไขหนี้กับกยศ. ตั้งแต่เดือนพ.ย.นี้ จนถึงเดือน มี.ค. ปี 57 ส่วนการขึ้นบัญชีดำ หรือแบล็กลิสต์กับเครดิตบูโรนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งกรณีนี้ หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้เกิน 5 ปี ถึงจะขึ้นแบล็กลิสต์ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่เข้มงวด เพราะผู้กู้จะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินใดๆ ได้

ข่าวโดย ทีมข่าว ASTVผู้จัดการ Live

## ข่าวจากสำนักหอสมุด

**เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556**

สำนักหอสมุด ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการประเมินซึ่งมี รศ.ดร.พรณี บัวเล็ก ประธาน อาจารย์กฤษณา แยมยังยืน อาจารย์ภัทรา รตานนท์ คุณอรรรคพัชร บุญชะรัตเวช และคุณศุภรณันท์ กาศย์พิมาย

**เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556**

สำนักหอสมุด ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกริก

**เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556**

สำนักหอสมุด ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกับมหาวิทยาลัยเกริก

**เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556**

บุคลากรสำนักหอสมุด เป็นคณะกรรมการจัดเลี้ยง และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันรำลึก ดร.เกริก” ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์

**เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556**

สำนักหอสมุด ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (สมศ.) ในระดับคณะวิชาและสถาบัน



## กล้วยน้ำว้าในทางสมุนไพรไทย สาระน่ารู้



กล้วยน้ำว้าเป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 3.5 เมตร ลำต้นสั้นอยู่ใต้ดิน กาบเรียงเวียนซ้อนกันเป็นลำต้นเทียมสีเขียวอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 25-40 ซม. ยาว 1-2 เมตร ปลายใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว

ด้านล่างมีนวลสีขาวเส้นใบขนานกันในแนวขวาง ก้านใบเป็นร่องแคบ ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอดห้อยลง เรียกว่า **ห้วปลี** มีใบประดับขนาดใหญ่หุ้มสีแดงเข้ม เมื่อบานจะม้วนงอขึ้น ด้านนอกมีนวล ด้านในเกลี้ยง **ผล** รูปรี ยาว 11-13 ซม. ผิวเรียบ ปลายเป็นจุด เนื้อในสีขาว พอสุกเปลือกผลเป็นสีเหลือง เนื้อมีรสหวานรับประทานได้ หวีหนึ่งมี 10-16 ผล บางครั้งมีเมล็ด เมล็ดกลม สีดำ ในทางสมุนไพรไทยใช้ราก แก้ขัดเบา **ต้น** ใช้ห้ามเลือด แก้โรคไส้เลื่อน **ใบ** ใช้รักษาแผลสุนัขกัด ห้ามเลือด **ยางจากใบ** ใช้ห้ามเลือด สมานแผล **ผล** ใช้รักษาโรคกระเพาะ แก้ท้องเสีย ยาอายุวัฒนะ แก้โรคบิด รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แก้วริดสีดวง **กล้วยน้ำว้าดิบ** มีฤทธิ์ฝาดสมาน ใช้แก้อาการท้องเดิน แก้โรคกระเพาะและอาหารไม่ย่อย **กล้วยน้ำว้าสุก** ใช้เป็นอาหาร ยาระบาย สำหรับผู้ที่อุจจาระแข็ง หรือเป็นริดสีดวงทวารชั้นแรกจนกระทั่งถ่ายเป็นเลือด **ห้วปลี** ใช้ขับน้ำนม



“กล้วยน้ำว้าในทางสมุนไพรไทย” เติลินวิสต์ (มิ.ย. 56) 28

### สถิติการใช้บริการห้องสมุด

เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 12,919 คน  
เดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 14,781 คน

### สถิติบริการยืมหนังสือ

เดือนมิถุนายน 2556		
ภาษาไทย	จำนวน	500 เล่ม
วิจัย	จำนวน	45 เล่ม
เดือนกรกฎาคม 2556		
ภาษาไทย	จำนวน	469 เล่ม
วิจัย	จำนวน	89 เล่ม

### สถิติใช้ห้อง Multimedia

เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 119 คน  
เดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 187 คน

### สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต

#### เฉพาะบุคคล

เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 30 คน  
เดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 54 คน

### วารสารใหม่



## แนะนำหนังสือ

### หนังสือใหม่



วันนี้คุณมาใช้บริการห้องสมุดหรือยัง